

## ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1027 เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา

● นำเสนอเมื่อ 29 พ.ค. 2560

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1027 เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๐๒๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๓๓๓๗๗

ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ มาเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

การนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจและการบริหารจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ยกเลิกความตามหนังสือฉบับที่อ้างถึง และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ถือปฏิบัติตามหนังสือฉบับนี้แทน ดังนี้

๑. การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Function Based) ซึ่งเป็นงานปกติ ควรมีแผนการปฏิบัติงานที่เห็นภาพทั้งระบบในองค์กร รวมทั้งสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

๒. การปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย (Agenda Based) ให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

๓. การปฏิบัติภารกิจในจังหวัดให้มีการบูรณาการกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่วนราชการอื่นในพื้นที่ (Area Based) เพื่อเชื่อมโยงแผนการปฏิบัติงานทุกระดับ ตามแนวทางการพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Collaboration) ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ รองรับการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสร้างความเข้าใจในรายละเอียดการดำเนินงานให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเร็ว และในระหว่างนี้ ขอความร่วมมือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสังกัด ได้พิจารณาและพึงระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทรา บุญประสงค์)  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
โทร. ๐๒๒๘๘ ๕๖๔๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๘๘๗

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา [สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560](#)